



SỞ GDĐT ĐẮK LẮK  
TRƯỜNG THPT CƯ M'GAR

Cư M'gar, ngày 18 tháng 3 năm 2024

## THƯ CẢM ƠN!

**Kính gửi:**

- Thường trực Tỉnh ủy; Lãnh đạo Sở GD và ĐT Đắk Lắk; BTV Huyện ủy; Lãnh đạo HĐND, UBND huyện Cư M'gar;
- Các thể hệ thầy cô giáo, cán bộ, nhân viên và cựu học sinh trường THPT Cư M'gar;
- Các bậc phụ huynh có con em đã và đang học tập tại trường;
- Lãnh đạo các trường học, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp v.v. trong và ngoài Tỉnh;
- Các cơ quan thông tấn, báo chí trong và ngoài Huyện.

Lễ Kỷ niệm 40 năm Thành lập trường THPT Cư M'gar đã diễn ra thành công tốt đẹp!

Trân trọng cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Thường trực Tỉnh ủy, Lãnh đạo Sở GD và ĐT Đắk Lắk, BTV huyện ủy, Lãnh đạo HĐND, UBND huyện Cư M'gar; Cảm ơn các cơ quan, ban, ngành, các đơn vị, các doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân đã giúp đỡ, hỗ trợ nhà trường tổ chức thành công buổi Lễ; Cảm ơn Các cơ quan thông tấn, báo chí trong và ngoài Huyện đã giúp đỡ và đưa tin kịp thời; Cảm ơn quý thầy cô giáo nguyên là Lãnh đạo, giáo viên, nhân viên nhà trường đã động viên, khích lệ và dành nhiều thời gian cho sự kiện trọng đại này! Cảm ơn các cựu học sinh đã rất quan tâm đến hoạt động của buổi Lễ, các bạn không chỉ ủng hộ về tinh thần mà cả về vật chất để phục vụ các công tác của buổi Lễ, có những đóng góp rất lớn cho quỹ nhân đạo, từ thiện của nhà trường! Cảm ơn quý thầy cô giáo trong nhà trường đã chung tay cùng làm việc để có được thành công của buổi Lễ. Cảm ơn Ban đại diện CMHS trường, BDD CMHS của các lớp đã có những ủng hộ cho công tác tổ chức Lễ!

Thay mặt BGH nhà trường, xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến tất cả quý vị, thầy cô và các em học sinh!

Kính chúc quý vị đại biểu, quý vị khách quý sức khỏe, hạnh phúc và thành công! Chúc quý thầy cô giáo nguyên là lãnh đạo, giáo viên, nhân viên nhà trường có những giây phút hạnh phúc khi về thăm trường! Chúc các cựu học sinh thành công, hạnh phúc! Chúc quý thầy cô giáo đang công tác tại trường có thêm sức mạnh tiếp nối từ truyền thống để kiến tạo tương lai! Chúc các em học sinh học tập tốt, tiếp tục xây dựng hình ảnh đẹp của học sinh trường THPT Cư M'gar, tiếp bước các anh chị đi trước, tạo nên những giá trị, công hiến cho quê hương, cho đất nước.

**Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn!**

**HIỆU TRƯỞNG**



Lê Văn Hào

